



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2566

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.เคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุน FTA ดันเกษตรไทย ให้ก้าวทันโลกการค้าเสรี	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
2. 'สศก.'ติดตามผลโครงการ'นฤปดินทรจินดา'อ่างเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรม...	เดลินิวส์
3. สกนศร'ผลิตมันฝรั่งอันดับ1ภาคอีสาน'	เดลินิวส์
4. 'แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว'ประสบผลสำเร็จ ของดีประจวบคีรีขันธ์'ตลาดพิศ...	เดลินิวส์
5. ผลสำเร็จ'วิสาหกิจชุมชนคนพิจิตรอินทรีย์' จ.พิจิตร ปลุกข้าวอินทรีย์ตาม...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. 'สุรเดช'รุกบริหารจัดการกล้วยไม้ฯ	แนวหน้า
7. ลั่นก.เกษตรฯยุคนี้ทำงานแบบครอบครัว!	ไทยโพสต์
8. ปลัดฯนำคณะบุกซาอุฯดันส่งออก-ร่วมมือด้านเกษตร	แนวหน้า
9. ไทย-ออสซี่ลุยเกษตรยั่งยืน	ข่าวสด
10. คอแลมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. รองปลัดฯถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานอบรมผู้นำวันพืชรุ่งนี้รับมือความท้าทาย	แนวหน้า
12. นโยบายเร่งด่วน-ปักหนัเกษตรกร	ข่าวสด

สศก.เคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุน FTA ดันเกษตรไทย ให้ก้าวทันโลกการค้าเสรี

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองทุน FTA ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) ว่า แผนยุทธศาสตร์กองทุน FTA มี 2 ประการ คือ 1) สนับสนุนเงินทุนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการ และสถาบันเกษตรกรดำเนินโครงการเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกข้อตกลง และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 10 โครงการ และ 2) เน้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้ได้รับประโยชน์และเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่เกษตรกร ลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เน้นการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และปรับปรุงการบริหารจัดการ **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน** มุ่งเน้นให้เงินกองทุนฯ เกิดประโยชน์กับหน่วยราชการ และเกษตรกรมากที่สุด โดยใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทุกกรอบข้อตกลง **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการกำกับ ติดตามและควบคุมการดำเนินงาน** มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และ**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ** ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการกองทุนฯ ได้รับการตอบสนองประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกองทุนฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานกองทุน FTA ตั้งแต่ปี 2562 – 2565 ซึ่งขณะนี้ มีโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA แล้วประมาณ 10 โครงการ โดยกองทุนฯ ได้พิจารณาให้การสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 โครงการ มีผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ราย จากโครงการสินค้าโคเนื้อ 3 โครงการ สินค้าโคนม 2 โครงการ และสินค้าข้าว 1 โครงการ รวมงบประมาณ 296.92 ล้านบาท

ทั้งนี้ สศก. โดย กองทุนฯ FTA จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ซึ่งกองทุน FTA พร้อมทั้งจะร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุน FTA ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดภายในปี 2570

'สศก.'ติดตามผลโครงการ'นฤปดินทรจินดา' อ่างเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรมควบคู่ระบบนิเวศ

นายภัทรานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เริ่มก่อสร้างปี 2553 ขณะนี้คืบหน้ากว่า 91% คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี 2567 ลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน ความจุ 295 ล้าน ลบ.ม. เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน บรรเทาอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่ อ.นาดี และ อ.กบินทร์บุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค การประปา และ รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง อีกทั้งยังเป็นแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ ลดโอกาสเกิดไฟไหม้ป่าหรือนำน้ำมาใช้ดับไฟป่าได้

สศก. โดยศูนย์ประเมินผล ลงพื้นที่เดือน มิ.ย. 2566 ติดตามการใช้ประโยชน์ พบว่า ช่วง พ.ศ. 2565-เม.ย. 2566 สามารถจัดสรรน้ำในฤดูแล้งได้ถึง 209 ล้าน ลบ.ม. มีการใช้น้ำชะลอความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง 205 ล้าน ลบ.ม. ส่วนฤดูฝนจัดสรรน้ำ 5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งการใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พืชไร่ ผลไม้ นาข้าว บ่อปลา จำนวน 1,775 ไร่

นอกจากนี้ โครงการฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เช่น จากการใช้รถและถมพื้นที่ การสูญเสียพื้นที่ดินและทรัพยากรดินบางส่วน การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเดิมของดินในกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งเกษตรกรภายใต้แผนฯ ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 94 พอใจต่อการดำเนินงานโครงการฯ และตั้งใจทำกิจกรรมต่อเนื่องหลังร่วมกิจกรรม รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้เกษตรกรรายอื่นด้วย.

สกจนคร'ผลิตมันฝรั่งอันดับ1ภาคอีสาน' กลุ่ม'แปลงใหญ่มันฝรั่งโคกก่อง'นำขบวน

นางสาวอุษา โทณผดลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุตรดิตถ์ (สศท. 3) **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตมันฝรั่งใน จ.สกจนคร แหล่งผลิตมันฝรั่งอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกเสริมรายได้จากการทำนา โดยข้อมูล สศก. เดือน พ.ค. 2566 จ.สกจนคร มีพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง 1,783 ไร่ เพิ่มขึ้น 24.59% จากปีที่ผ่านมามี 1,431 ไร่ โดยภาครัฐสนับสนุนการปลูกหลังฤดูทำนาปี ประกอบกับที่ผ่านมาราคาดีเกษตรกรจึงขยายการปลูก พื้นที่ปลูกหลักอยู่ใน อ.เมือง อ.พังโคน อ.โคกศรีสุพรรณ มีผลผลิตรวม 5,438 ตัน ลดลง 9.11% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีฝนตกในเดือน พ.ย. ช่วงที่มันฝรั่งลงหัว ส่งผลให้หัวมันเน่า

อย่างไรก็ดี กลุ่มแปลงใหญ่มันฝรั่งโคกก่อง บ้านโคกก่อง ต.โคกก่อง อ.เมือง ที่เป็นแปลงใหญ่มันฝรั่งหนึ่งเดียวใน จ.สกจนคร เกษตรกรรวมตัวกันผลิตจนประสบผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีสมาชิก 97 ราย พื้นที่ปลูกรวม 574 ไร่ มีนายชาคู คำสงค์ เป็นประธานแปลงใหญ่ ด้านสถานการณ์การผลิต เกษตรกรจะปลูกมันฝรั่งหลังฤดูทำนาปี ปีละ 1 รอบ การปลูกใช้หัวพันธุ์ 250-325 กก./ไร่ ราคาหัวพันธุ์อยู่ที่ 26-35 บาท/กก. ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ มีระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยวราว 90 วัน นิยมปลูกเดือน ต.ค.-พ.ย. เก็บเกี่ยวเดือน ม.ค.-มี.ค. โดยในปี 2566 นี้กลุ่มแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 23,590 บาท/ไร่/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 3,090 กก./ไร่/ปี รวมผลผลิตทั้งกลุ่ม 1,774 ตัน/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 41,200 บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 17,610 บาท/ไร่/ปี ซึ่งกำไรรวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท/ปี

สำหรับในปี 2567 กลุ่มแปลงใหญ่มันฝรั่งโคกก่อง ตั้งเป้าขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็น 600 ไร่ ตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรมีการเพิ่มองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงควรหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ดูแลรักษาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพ และเฝ้าระวังโรคของมันฝรั่งที่อาจทำลายผลผลิตให้เสียหาย ได้แก่ โรคใบไหม้ โรคเหี่ยวเหี่ยว โรคเน่า โรคไวรัส และไส้เดือนฝอยรากปมมันฝรั่ง.

'แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว'ประสบความสำเร็จ ของดีประจำบุรีรัมย์ 'ตลาดพีคสุดช่วง ก.ค.'

นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี

(สศท. 10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า "ทุเรียนเขาจ้าว" เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สร้างชื่อและรายได้ให้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบปลูกในพื้นที่ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี ซึ่ง สศท. 10 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่า "แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว" เป็นตัวอย่างการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ปี 2566 นี้ได้รางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต ซึ่งเกษตรกรเริ่มรวมกลุ่มปี 2560 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก 1,030 ไร่ มีสมาชิก 55 ราย โดย 37 รายผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และอยู่ระหว่างขอรับรองอีก 4 ราย ซึ่งกลุ่มมีการอบรมยกระดับการผลิตทุเรียนสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คาดว่าจะได้ขึ้นทะเบียนในปี

ปี 2566 นี้ ผลผลิตทุเรียนแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน มิ.ย. ต่อเนื่องถึง ส.ค. ประมาณ 350 ตัน โดย ออกมากที่สุดช่วงเดือน ก.ค. คิดเป็น 44% ของผลผลิตทุเรียนเขาจ้าวทั้งจังหวัด ด้านภาพรวมสถานการณ์ตลาด ผลผลิต 90% จำหน่ายในพื้นที่และที่ส่วนให้กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือนักท่องเที่ยวทั่วไป และอีก 10% จำหน่ายออนไลน์ ผ่าน Facebook กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยรับประกันคุณภาพให้ผู้ซื้อทุเรียน

ทั้งนี้ กลุ่มนี้ผลิตทุเรียนครบวงจร สร้างอัตลักษณ์แบรนด์ "ทุเรียนเขาจ้าว" โดยอำเภอสำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี สนับสนุนการปลูก การตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมาตรฐานสินค้า ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ใช้เทคโนโลยีสูงต่อ Magik Growth ลดแมลงศัตรูพืชและลดการกัดแทะจากสัตว์ ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต การสะสมน้ำตาลในผล สิวสวย สีผิวสวย ไร้สารเคมี โดยมีการทำเกษตรตามหลัก BCG Model ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงทางกลุ่มยังนำทุเรียนตกเกรดมาทดลองแปรรูป อาทิ ทุเรียนทอด ทุเรียนเชื่อม ทุเรียนเฟรช ข้าวเกรียบทุเรียน ไอศกรีมทุเรียน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกรองรับความต้องการของตลาด และจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรขายผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น.

ผลสำเร็จ 'วิสาหกิจชุมชนคนพิจิตรอินทรีย์' จ.พิจิตร ปลูกข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล

นายชายศักดิ์ วุฒิกักต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท. 12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตเกษตรกรรมอินทรีย์และอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพราะแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคชอบอาหารอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคได้นำไปสู่กระแสสุขภาพ ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนพิจิตรอินทรีย์ ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร กลุ่มวิสาหกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ผลผลิตของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA Organic) , มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสากล ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิก 16 ราย โดยมีนายสิทธิ สุขกันท์ เป็นประธานกลุ่ม และยังเป็น young smart farmer จังหวัดพิจิตร และประธานคัลส์เตอร์ข้าวอินทรีย์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจฯ มีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 300 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วประมาณ 200 ไร่ และอีก 100 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมตรวจสอบแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สถานการณ์การผลิตของกลุ่ม จะทำการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ปีละ 2 รอบการผลิต โดยพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ชัยนาท 1 เนื่องจากมีปริมาณแป้งสูงเหมาะสำหรับ การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบเส้น สำหรับในปีเพาะปลูก 2565/66 พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4.747 บาท/ไร่/รอบการผลิต เกษตรกรเพาะปลูกรอบแรก ช่วงเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวช่วงเดือนกันยายน และรอบที่สองเพาะปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน เก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 626 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 8.138 บาท/ไร่/รอบการผลิต และผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 3.391 บาท/ไร่/รอบการผลิต ซึ่งหากคิดเป็นผลตอบแทนของกลุ่มเฉลี่ยอยู่ที่ 3.255.200 บาท/ปี ทั้งนี้ ด้านสถานการณ์ตลาด กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (MOU) กับ บริษัท ลิเนมาร์ค จำกัด ในราคา 13,000 บาท/ตัน หรือ 13 บาท/กิโลกรัม

'สุรเดช'รุกบริหารจัดการกล้วยไม้ฯ

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 2/2566 ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ.2566-2570 โดยได้รับการยืนยันจาก **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ว่าการจัดทำแผนพัฒนากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ. 2566-2570 ไม่ขัดกับหลักการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำ (ร่าง) แผนพัฒนากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ.2566-2570 เสนอแก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การผลิตและส่งออกกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการจัดทำแผนพัฒนากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สร้างขีดความสามารถให้เกษตรกรในการแข่งขันด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการส่งออก ลดการนำเข้า และเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืนในการทำอาชีพเกษตรกรกรม

สำหรับสถานการณ์กล้วยไม้ และ

ไม้ดอกไม้ประดับ ปี 2566 (มกราคม-มิถุนายน 2566) มีปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ 8,404 ตัน หรือ 84.11% มูลค่า 1,706.35 ล้านบาท หรือ 83.69% โดย 5 อันดับประเทศที่ไทยส่งออกกล้วยไม้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน และอิตาลี ตามลำดับ และประเทศที่ไทยส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ มูลค่าสูงสุด ปี 2565 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบการจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกล้วยไม้ และการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

ลั่นก.เกษตรฯยุคนี้ทำงานแบบครอบครัว!

เชียงใหม่ ● เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2566 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ที่ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนายศรีณัฐ มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน, คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำลำน้ำแม่ก๊าด เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ชมรมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรที่มารอให้การต้อนรับอย่างหนาแน่น โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้พบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนรับมอบหนังสือเพื่อติดตามโครงการด้านการเกษตรจากเกษตรกร 8 จังหวัดในภาคเหนือ

ร.อ.ธรรมนัสระบุว่า ตั้งใจมารับฟังปัญหาจากชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

โดยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567 และสิ่งที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ วงเงินค่าชดเชยให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่า ในยุคที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรฯ เราจะขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นครอบครัวบูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดในมิติใหม่ คือเข้าถึงฐานราก เข้าถึงพื้นที่รับฟังปัญหา โดยเตรียมนำโครงการสำคัญที่เคยได้ขับเคลื่อนนำมาเดินหน้าสานต่อ โดยเฉพาะการผลักดันพระราชบัญญัติลำไยให้สำเร็จ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเห็นชอบให้กรมชลประทานสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง วงเงินงบประมาณ 1,325 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2568-2570 หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร 4,775 ครัวเรือน และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 17,200 ไร่.

ปลัดฯนำคณะบุกซาอุดีอาระเบีย ร่วมมือด้านเกษตร

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะร่วมประชุมหารือกับนายอาเหม็ด บิน ซาเลห์ อัล อียาดะห์ อัล-คัมซี ปลัดกระทรวงด้านการเกษตร ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตร ซาอุดีอาระเบีย ที่กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อผลักดันการค้า และความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ได้เร่งรัดให้มีการดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคเอกชน และความร่วมมือในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย BCG และ Saudi Vision 2030 โดยมีประเด็นด้านการค้าต่างๆ ที่ได้หยิบยกเพื่อผลักดัน กับซาอุดีอาระเบีย

ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกพืชเพื่อการเพาะปลูก โกมิชีวิต เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูป สินค้าประมงและสินค้าสัตว์น้ำทะเลเลี้ยง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง พร้อมทั้งผลักดันการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ที่กรุงริยาด

นายประยูร กล่าวอีกว่า ฝ่ายซาอุดีอาระเบีย มีความประสงค์ผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและวิชาการเกษตร โดยเฉพาะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์ (อาหารแมวและเป็ด) การพัฒนาระบบสหกรณ์ การส่งเสริมเครือข่ายด้านการค้าของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากซาอุดีอาระเบียมายังไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเสริมสร้างและเร่งรัดการค้าดำเนินงานต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยยึดความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศอีกครั้ง

ไทย-ออสเตรเลียเกษตรยั่งยืน

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมความร่วมมือด้านการเกษตรเกษตร ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 23 เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตร โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของทั้งสองประเทศและขยายความร่วมมือทางวิชาการ ในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โดยฝ่ายไทยได้นำเสนอภาพรวมการทำเกษตรยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนการดำเนินความร่วมมือด้านเกษตรยั่งยืนของไทยในระดับภูมิภาค เพื่อรับมือกับความท้าทาย ความมั่นคงทางอาหาร ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 10 ของไทยโดยในปี 2565 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร ไทย-ออสเตรเลียรวม 70,066 ล้านบาท และออสเตรเลียยังเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอันดับที่ 12 ของไทย

ในปี 2565 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปออสเตรเลีย มูลค่า 35,812 ล้านบาทและไทยนำเข้าสินค้าเกษตรจากออสเตรเลีย มูลค่า 34,255 ล้านบาท สำหรับสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออก ไปออสเตรเลีย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์แช่แข็งและของปรุงรสอื่นๆ ข้าวอาหารปรุงแต่ง เช่น ด้ง หั้ว แอลกอฮอล์ผงครีมเทียมอาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืช น้ำผลไม้ เช่น น้ำแอปเปิ้ล เฮอร์เบรนต์น้ำมะพร้าว และปลาแซลมอนปรุงแต่ง เป็นต้น



เกษตรวันนี้..... ● นายกะหล่ำปลี ขอแสดงความยินดีกับ กรมปศุสัตว์ ที่สามารถคว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากสำนักงาน ก.พ.ร ประกอบด้วย 1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล 2.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทระดับอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 3.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมบริการ ผลงาน “การผลิตวัคซีนโรคล้มปัสติส เพื่อควบคุม ป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉิน” เป็นการพัฒนาและผลิตวัคซีนล้มปัสติส ครั้งแรกของกรมปศุสัตว์และประเทศไทย..... ● 4.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบริการตอบโจทยตรงใจ ผลงาน “ระบบให้บริการแจ้ง นำเข้า ส่งออก ขาย และผลิตอาหารสัตว์ ดิจิทัลเต็มรูปแบบ Fully Digital” และ 5.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ผลงาน “เปิดใจใกล้ชิดครอบครัวปศุสัตว์”..... ●

นายกะหล่ำปลี

รองปลัดฯถ่ายทอด ประสบการณ์ทำงาน อบรมผู้นำวันพรุ่งนี้ รับมือความท้าทาย

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน ในการอบรม หลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow) โดยหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนในการก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งนักบริหาร ที่มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการที่ดี สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแตกต่างและซับซ้อน มีมุมมองและวิสัยทัศน์ เชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะใช้กระบวนการทำงานแบบใหม่ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน และประสานการบริหาร และส่งเสริมความ

ร่วมมือของบุคลากรภายในและเครือข่ายการทำงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 52 คน

ทั้งนี้ นายเศรษฐเกียรติ ได้เสนอแนวคิดของการเป็นผู้นำยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดการเป็นผู้นำที่รับมือได้ดีกับความท้าทายแบบ VUCA ซึ่งเป็นสภาวะความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน ยุ่งเหยิง และความคลุมเครือ และเมื่อโลกเข้าสู่โลกยุคใหม่หลังการระบาดของไวรัสใหญ่ไปทั่วโลก จึงได้เกิดแนวทางใหม่ที่เรียกว่า BANI ซึ่งอธิบายถึงแนวทางการเตรียมตัวของผู้เข้าอบรมที่จะต้องเผชิญ คือ การเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ Big DATA เข้ามาช่วยในการทำงาน และบางครั้งการวางแผนระยะยาวอย่างละเอียดอาจไม่สมเหตุผลผลอีกต่อไป

นโยบายเร่งด่วน-พิกหนีเกษตรกร

หลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ย. เศรษฐกิจ ถู้อเป็นการเดินหน้าทำงานอย่างเต็มตัวทันที

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เรียกประชุมครม.อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 13 ก.ย. ซึ่งมีนโยบายหวัะทึหลายเรื่องที่จะนำเข้าพิจารณาในครม.นัดแรก

หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ 'เกษตรกร'

เรื่องการเกษตรและปากท้องของคนไทย เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทย (พท.) ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อมาอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล 11 พรรค ทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยที่จะต้องให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร จึงนำมาเป็นนโยบายของรัฐบาล

ในการแถลงนโยบายรัฐบาล นายเศรษฐา ระบุด่วนหนึ่งว่า "รัฐบาลจะลดภาระพี่น้องเกษตรกรด้วยการพิกหนีเกษตรกร ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสม"

การลงพื้นที่ล่าสุดที่ภาคอีสาน นายเศรษฐา ยืนยันว่า ในการประชุม ครม.นัดแรก จะเอาเรื่องการพิกหนีเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจะได้มีกำลังใจในการหารายได้อย่างเต็มที่

หน้าที่รัฐบาลก็ต้องพยายามทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่ดี สามารถกินอยู่ ลงทุนเพาะปลูกและแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ แต่ปัจจุบันปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาใหญ่ เรื่องพิกหนีเกษตรกรจะเป็นเรื่องด่วน รวมทั้งการลดรายจ่าย ลดค่าไฟ ค่าน้ำมัน

ขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะพิกหนีจำนวนเท่าใด นานเท่าใดและอย่างไร ยืนยันว่าจะพิกหนีทั้งต้นทั้งดอก เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีเวลาทำมาหากินฟื้นฟูตนเอง มีขวัญและกำลังใจไม่ต้องพะวงกับหนี้สิน 'คาดจะทำได้ในช่วงเดือนต.ค.2566' โดยได้กำกับ ธ.ก.ส. อุบลตอนและประสานงานกับกระทรวงการคลัง

การลดหนี้ชั่วคราวเป็นการบรรเทาความทุกข์ เป็นการฟื้นฟูจิตใจให้มีขวัญและกำลังใจ แต่เหมือนสิ่งอื่นใดการเพิ่มรายได้ก็เป็นเรื่อง



สำคัญ จะเน้นนโยบายของรัฐบาลก็จะพยายามเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งต้องเร่งทำ

"ในระยะ 9 ปีมานี้ มีการพิกหนีไปแล้ว 13 ครั้ง แต่ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่หลังได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการนาการแห่งประเทศไทย ก็เมื่อมีการพิกหนีไปแล้วรายได้ไม่ได้สูงขึ้น หากพิกหนีแล้วรายได้สูงขึ้นก็เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ที่เราควรต้องทำกัน ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรก เราจะเพิ่มรายได้สุทธิให้สูงขึ้น" นายเศรษฐากล่าว

นอกจากการพิกหนี เพิ่มรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้นแล้ว รัฐบาลยังแก้ปัญหาที่เป็นต้นตอของการเกิดหนี้ควบคู่กันไปด้วย เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก

โดยเฉพาะปัญหาน้ำแล้ง ที่นายเศรษฐาเคยประกาศลดหนี้สงฆ์ว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะลดหนี้สงฆ์น้ำท่วม-ภัยแล้งอย่างรวดเร็ว

ช่วงตรวจสถานการณ์น้ำ ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายเศรษฐาได้รับฟังกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) สรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทาน

สำหรับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ซึ่งปริมาณน้ำทุกเขื่อนของอีสานยังน้อยอยู่ จึงเกิดความกังวลว่าจะขาดแคลนน้ำ

รวมทั้งรับฟังปัญหาโดยตรงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้สะท้อนปัญหาภัยแล้งจากผลกระทบของเอลนีโญ และเมื่อฝนตกก็ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในลำน้ำสาขา รวมถึงการต่อยอดชลประทานระบบท่อ

นายเศรษฐาจึงขอให้พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ว่าที่แม่ทัพภาคที่ 2 จัดกำลังพลสนับสนุนกรมชลประทานในการขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะสั้น

"รัฐบาลของประชาชนเชื่อว่าการลงทุนด้านการเกษตร เช่น โครงการโขง ชี มูล เลย เรื่องชลประทาน ฝ่ายแกนชวยซีเมนต์ เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะให้ความสำคัญมากที่สุด รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบ ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ไม่ท่วมไม่แล้งเพื่อพี่น้องเกษตรกร" นายเศรษฐากล่าว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

วันที่: จันทร์ 11 กันยายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11975

Col.Inch: 89.12 Ad Value: 98,032

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 294,096

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นโยบายเร่งด่วน-พักหนี้เกษตรกร

นอกจากนี้นายกฯ มอบหมาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ รวบรวมข้อมูลเพื่อมีมาตรการรับมือเอลนีโญอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมกรม.วันที่ 13 ก.ย.

เอลนีโญได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่มี.ย.2566 เป็นต้นมา ปรากฏการณ์นี้สร้างความร้อนและแห้งแล้งกว่าปกติ และผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าผลกระทบจะรุนแรงขึ้นและลากยาวถึงมี.ก.2567 เป็นอย่างน้อย จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรไทยเป็นอย่างมาก

ส่วนราคาพืชผลตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง การตลาด-การส่งออก ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรแบกรับมาตลอด

ระหว่างเดินทางจากเขื่อนอุบลรัตน์ ไป จ.อุดรธานี นายเศรษฐาเห็นชาวนากำลังหว่านปุ๋ยใส่หน้าข้าวอยู่ จึงหยุดรถแวะทักทาย สอบถามปัญหา

นายอุคร พื้นทอง ชาวนา อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นชาวบ้านกุดเชียงมี อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระบุว่า ราคาข้าว หากกิโลกรัมละ 15-16 บาทก็พออยู่ได้ แต่ตอนนี้ราคา 11-12 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันแพง ส่วนผลผลิต 1 ไร่ ได้ข้าวประมาณ 400-500 กิโลกรัม มีนา 10 ไร่ พอได้เก็บกินไม่พอขาย

นายเศรษฐากล่าวกับชาวนาว่า เรามีรองนายกฯ ที่จะไปพูดคุยเรื่องการแก้ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเรื่องนี้ แต่เราต้องเพิ่มผลผลิต

ต่อไร่ให้สูงขึ้น หากทำได้จริงจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 17-18 บาท

อย่างที่รู้ได้ระบุว่าผลผลิตต่อไร่ได้เพียง 400-500 กิโลกรัม เหตุใดจึงไม่ได้ถึง 700 กิโลกรัมเหมือนบางประเทศ คังนั้น ต้องมีการทดสอบดินก่อนว่าเป็นเพราะอะไร มีเกลือแร่อะไรบ้าง เพราะนี่เป็นเกษตรแม่นยำ

แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าเราให้ความรู้เกษตรกร มีความแม่นยำเกิดขึ้น การให้ปุ๋ยอาจจะลดน้อยลง ราคาต่อโล 11-12 บาท ก็ถือว่าโอเค เนื่องจากรายจ่ายลดลง รายได้สุทธิจะสูงขึ้น ส่วนนี้เป็นเรื่องที่ตนเน้นย้ำ

“รัฐบาลมีนโยบายยกระดับรายได้สุทธิของเกษตรกร ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำให้รายได้สุทธิของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องการลดค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลงและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ พร้อมทั้งเปิดตลาดการค้าใหม่ โดยนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการค้าโลก จะไปเปิดตลาดใหม่ๆ และหาแนวทางในการแก้ไขสนธิสัญญาต่างๆ” นายเศรษฐากล่าวสรุป
ทั้งหมดนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาเกษตรกรทุกมิติ แต่จะสัมฤทธิ์ผลแค่ไหน ต้องรอพิสูจน์ฝีมือรัฐบาล